
DTAC-ADVANC ไม่ชิงคลื่น 1,800 MHz 

IVL ผนึกทุนอินเดีย
รุกซื้อกิจการ PET ในอียิปต์

หากจะเทกฯ GLOW
โบรกฯ คาด GPSC เพ่ิมทุน

เล็งมูลค่าซื้อสูงลิ่ว 1 แสนลบ.

IVL ร่วมทุน Dhunseri จากอินเดีย ถือหุ้นฝ่าย

ละ 50:50 เพ่ือเข้าซ้ือกิจการโรงงาน PET ใน

อียิปต์ ดันก�าลังการผลิต PET เพิ่มขึ้น 10%

นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส 

จ�ากัด (มหาชน) IVL เปิดเผยว่าบริษัท Indorama Netherlands B.V. (INBV) 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้ลงนามเข้าท�าสัญญาร่วมทุนกับบริษัท Dhunseri 

Petrochem Limited (Dhunseri) ประเทศอินเดีย เพื่อเข้าซ้ือกิจการโรงงาน

ผลิต PET ของบริษัท Egyptian Indian Polyester Company S.A.E. 

(EIPET) ในประเทศอียิปต์  โดยเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561.....ปิดที่ 1,709.86 เหลือ -8.48 จุดเจ้าค่ะ หลังเฟดส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 2 

ครั้งในปีนี้ ส่งผลให้กดดันตลาดทั่วภูมิภาคเจ้าค่ะ ช่วงนี้อย่างที่เจ๊บอกอย่าไปกลัวแพ

นิคช่วงสั้นเป็นโอกาสสะสมหุ้นดีเข้าพอร์ตเจ้าค่า.....

แกว่งตัว!! ตลาดบ้านเราวันนี้ร่วงแรงกว่า -18.68 

จุด ลงทดสอบแนวรับจิตวิทยาที่ 1,700 จุดนะเจ้าคะ 

ก่อนจะเด้งมีแรงซื้อกลับในช่วงท้ายตลาดงัดข้ึนมาGLOW ยอมรับมีความเป็นไปได้ กลุ่มเอ็นจี อยู่ระหว่างการประเมิน

กลยุทธ์ทางธุรกิจการตลาดของไทย หลังมีข่าว GPSC เทกฯ ด้าน  

GPSC ชี้ยังไม่ได้ข้อสรุปซื้อหุ้น GLOW 69%.....

แกว่งตัว
BY : เจ๊เยเลน
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สมัครสมาชิก 

แมกกาซีนหุ้นอินไซด์รายวัน
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นายชวิต แสงอุดมเลิศ Head of Investor บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ DTAC เปิดเผยว่า บริษัทฯ (รวมถึงบริษัทใน

เครือ) จะไม่เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่คลื่นความถี่ส�าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1740-1785 /1835-1880 MHz ที่ก�าหนดให้ผู้ที่สนใจเข้า

ร่วมการประมูลคลื่นความถี่ตามประกาศฯดังกล่าว ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตตามแบบค�าขอรับใบอนุญาตต่อส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 // ด้านนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) ADVANC หรือ AIS  เปิดเผยว่า...

DTAC-ADVANC ไม่ประมูลคลื่น 1,800 MHz ด้าน "ลาร์ส นอร์ลิ่ง" แจงสาเหตุไม่ประมูลคลื่น 1,800 MHz 

เหตุมีคลื่นมากพอ , "สมชัย เลิศสุทธิวงค์" ระบุหลักเกณฑ์ - เงื่อนไขยังไม่เหมาะในการลงทุน 

อ่านต่อหน้า 3
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	 นายชวิต	แสงอุดมเลิศ	Head	of	Investor		
บริษัท	โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด	
(มหาชน)	หรือ	DTAC	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	(รวม
ถึงบริษัทในเครือ)	จะไม่เข้าร่วมการประมูลคลื่น
ความถี่คลื่นความถี่ส�าหรับกิจการโทรคมนาคม	ย่าน	
1740-1785	/1835-1880	MHz	ที่ก�าหนดให้ผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ตามประกาศฯดัง
กล่าว	ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตตามแบบค�าขอรับใบ
อนุญาตต่อส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่ง
ชาติ	ภายในวันที่	15	มิถุนายน	2561	โดยก�าหนดวัน
ประมูลเป็นวันที่	4	สิงหาคม	2561		

	 บริษัท	โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด	
(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	ขอแจ้งให้ทราบว่า	บริษัทฯ	
(รวมถึงบริษัทในเครือ)	จะไม่เข้าร่วมการประมูลคลื่น
ความถี่ตามประกาศฯดังกล่าว

	 นายลาร์ส	นอร์ลิ่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
บริษัท	โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด	
(มหาชน)	หรือ	DTAC	เปิดเผยว่า	สาเหตุที่ไม่ยื่น
ประมูลคลื่น	1800	MHz	เนื่องจากถือครองคลื่น
มากพอรองรับการใช้งานดาต้าที่เติบโตขึ้นในอนาคต	
พร้อมมีแผนคุ้มครองลูกค้า

	 ดีแทคได้พิจารณาการเข้าร่วมประมูลอย่าง
รอบคอบ	โดยมีข้อสรุปถึงการถือครองคลื่นย่าน
ความถี่สูง	(high-band	spectrum)	มีปริมาณมาก
พอที่จะรองรับการใช้งานดาต้าที่เติบโตขึ้นในอนาคต	
โดยการประมูลในครั้งนี้คงหลักเกณฑ์และวิธีการ

อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไม่เอื้อประโยชน์ให้บริษัทฯ	
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้นได้
ในระยะยาว	ดีแทคมั่นใจในการให้บริการอย่างต่อ
เนื่องจากจ�านวนคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ถือครองมาก
พอที่จะรองรับการเติบโตการใช้งานดาต้าของลูกค้า	
และเตรียมพร้อมส�าหรับมาตรการคุ้มครองลูกค้า
เพื่อไม่กระทบการใช้งานจากกรณีสิ้นสุดสัมปทาน
คลื่นความถี่

	 ปัจจุบัน	ดีแทคได้ถือครองความถี่ย่าน	2100	
MHz	จ�านวน	2x15	MHz	และมีคลื่นใหม่ความถี่	
2300	MHz	จ�านวน	1x60MHz	ซึ่งเป็นคลื่นความถี่
เดียวที่กว้างที่สุดในประเทศไทย	ซึ่งถ้าหมดสัมปทาน
คลื่น	1800	MHz	และสิ้นสุดระยะเวลาเยียวยาแล้ว	ดี
แทคยังมีคลื่นย่านความถี่สูงเพิ่มมากกว่าอีกเดิม	10	
MHz	จากคลื่นใหม่	2300	MHz	ที่จะน�ามาให้บริการ
ส�าหรับคลื่นย่านความถี่สูงอย่างพอเพียง	

	 คลื่น	2300	MHz	ได้ถูกน�ามาให้บริการ	4G	TDD	
เพื่อตอบสนองการใช้งานดาต้าที่เน้นการดาวน์โหลด	
สอดคล้องกับพฤติกรรมลูกค้าที่หันมานิยมการรับ
ชมวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟนจ�านวนหลายชั่วโมงต่อวัน

	 นายลาร์ส	กล่าวว่า	ถึงแม้ว่าดีแทคจะสิ้นสุด
สัมปทานคลื่น	1800	MHz	และ	850	MHz	ดีแทคยัง
มีปริมาณคลื่นความถี่ที่จะให้บริการต่อจ�านวนลูกค้า
มากกว่าผู้ประกอบการรายอื่น	(ดีแทคมีจ�านวนคลื่น
เฉลี่ย	2.75	MHz	ต่อจ�านวนลูกค้า	1	ล้านราย	ใน
ขณะผู้ให้บริการรายอื่นมีจ�านวน	1.37	MHz	และ	
1.99	MHz)

	 ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย	ดีแทคยัง
เร่งขยายสถานีฐานอย่างรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา	โดยมี
การขยายเพิ่มสถานีฐาน	3G/4G	บนโครงข่าย	2100	
MHz	จ�านวน	4,000	แห่งต่อปีในช่วง	2560-2561	
ซึ่งขยายรวดเร็วกว่าเดิมถึง	2	เท่าเมื่อเทียบกับปี
ก่อน	ดีแทคยังรุกขยายสถานีฐานส�าหรับการใช้
งานบนคลื่นความถี่	2300MHz	dtac	TURBO	ด้วย
เทคโนโลยี	4G	TDD	ให้ได้อีกอย่างน้อย	4,000	แห่ง
ในปีนี้ตามข้อตกลงกับทีโอที	และหากดีแทคสามารถ
ท�าได้เต็มก�าลังการติดตั้งสถานีฐานคาดว่าจะขยายได้
มากถึง	7,000	แห่งในปลายปีนี้								

	 จากที่ประเทศไทยมีคลื่นย่านความถี่สูง	(high-
band	spectrum)	รองรับบริการ	ดีแทคขอย�้าว่า
ภาพรวมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยในขณะ
นี้ต้องการคลื่นความถี่ต�่า	(low-band	spectrum)	
มากกว่า	เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในต่างจังหวัด	
และพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคม
ขั้นพื้นฐาน	และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ระดับชุมชน	การสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการและปัญหาเฉพาะในแต่ละท้องถิ่น	อันจะ
น�ามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน	ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	แต่
ประเทศไทยยังขาดแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ต�่าที่
จะมาให้บริการ

ฉบับที่ 762 วันที่ 15 มิถุนายน 2561

DTAC-ADVANC ไม่ชิงคลื่น 1,800 MHz 
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	 "ประเทศไทยยังติดกับดักต้นทุนของคลื่นความถี่

ที่สูงระดับโลก	เมื่อรวมกับข้อก�าหนดกรณีผู้เข้า

ร่วมประมูลมีจ�านวนเท่ากับหรือน้อยกว่าจ�านวนใบ

อนุญาต	หรือ	N-1	จะน�าประเทศไปสู่สภาวะขาดคลื่น

ความถี่เพื่อน�ามาใช้งานเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ

ในภูมิภาคเดียวกัน	ประเทศไทยจ่ายค่าบริการ

อินเทอร์เน็ตที่สูงกว่าแต่กลับได้ใช้งานความเร็ว

อินเทอร์เน็ตที่ช้ากว่าประเทศอื่น	"	นายลาร์ส	กล่าว

	 การตั้งหลักเกณฑ์ที่ไม่เหมาะสมจะน�าไปสู่ภาวะ

การขาดแคลนคลื่นความถี่ในการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน	การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ช้าลง	โดยจะส่ง

ผลเสียต่อภาพรวมในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของ

ประเทศไทย	ในขณะเดียวกัน	การให้บริการมือถือ

อย่างต่อเนื่อง	หรือ	“ซิมไม่ดับ”	คือหน้าที่ร่วมกัน

ของ	กสทช.	ในฐานะองค์กรก�ากับดูแล	ซึ่งมีหน้า

ที่คุ้มครองผู้บริโภคในกิจกรรมโทรคมนาคม	และ

ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกับผู้ให้สัมปทานคลื่น

ความถี่	พร้อมกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมใน

การที่จะต้องให้บริการตามประกาศ	กสทช.	เรื่อง	

มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวใน

กรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน	หรือสัญญาการ

ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	พ.ศ.	2556	และ	พ.ศ.	

2558	เพื่อคุ้มครองลูกค้าให้สามารถใช้บริการได้

อย่างต่อเนื่อง	โดยดีแทค	และ	CAT	ได้ร่วมยื่นแผน

คุ้มครองลูกค้าใช้งานมือถือหลังหมดสัมปทานคลื่น	

1800	MHz	และ	850	MHz	ต่อ	กสทช.	เมื่อวันที่	7	

มิถุนายนที่ผ่านมา

	 แผนความคุ้มครองลูกค้าในกรณีสิ้นสุดการ

อนุญาตสัมปทานดังกล่าวที่ยื่นต่อ	กสทช.	เพื่อให้

ลูกค้าดีแทคที่ยังอยู่ในระบบสัมปทานเดิม	จะต้องได้

รับความคุ้มครองและไม่กระทบการใช้งานตามที่เคย

มีกรณีสิ้นสุดสัมปทานคลื่นความถี่กับผู้ให้บริการ

รายอื่น	และยังมีลูกค้าคงค้างในระบบเช่นเดียวกัน	

ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการที่หมดสัมปทานได้รับ

ระยะเวลา	9-26	เดือนในช่วงเยียวยา	ซึ่งได้สิ้นสุด

เมื่อผู้ชนะการประมูลคลื่นได้ท�าตามหลักเกณฑ์และ

เปิดใช้งานคลื่น	ดีแทคยืนยันที่ลูกค้าจะต้องได้รับ

การคุ้มครองตามประกาศ	กสทช.	คลื่น	1800	MHz	

ควรน�ามาสู่การใช้งานส�าหรับมาตรการคุ้มครองผู้

ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต

สัมปทานจนกระทั่งผู้ชนะการประมูลได้ท�าตามกฎ

เกณฑ์และเปิดให้บริการวันแรก	ส�าหรับคลื่น	850	

MHz	ที่ไม่ได้น�าไปประมูลดีแทคจะต้องได้รับสิทธิ์จน

กระทั่งคลื่นได้ถูกน�าไปจัดสรรให้กับผู้ได้รับอนุญาตใช้

งานต่อไป

	 จากการที่ดีแทคได้เร่งโอนย้ายลูกค้าที่ใช้บริการ	

2G	และเร่งขยายโครงข่ายทั้งคลื่น	2100	MHz	และ	

2300	MHz	จะเป็นมาตรการยืนยันเพื่อลูกค้าดีแทค

ที่ใช้งานบนทุกคลื่นความถี่ทั้ง	2G,	3G	และ	4G	จะ

มั่นใจได้อย่างเต็มที่ส�าหรับการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีความเสี่ยงจากซิมดับ				

	 นายประเทศ	ตันกุรานันท์	รองประธานเจ้า

หน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี	บริษัท	โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	

คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือดีแทค	กล่าวว่า	

ดีแทคยืนยันเต็มร้อยที่จะสร้างโครงข่ายการใช้งาน

ดาต้าให้ดีที่สุด	ส�าหรับประเทศไทย	เราลงทุน	4,510	

ล้านบาท	ต่อปี	เพื่อให้บริการคลื่น	2300	MHz	ตาม

สัญญาทางธุรกิจและความร่วมมือกับทีโอที	และดี

แทคยังลงทุน	1.5-1.8	หมื่นล้านบาทในการขยาย

โครงข่ายคลื่น	2100	MHzและ	2300	MHz	โดยการ

ที่เป็นพันธมิตรคู่ค้ากับทีโอทียังท�าให้ดีแทคมีโอกาส

ทางธุรกิจใหม่	สู่การให้บริการบรอดแบนด์ไร้สาย

ประจ�าที่	(Fixed	Wireless	Broadband)	และการ

ร่วมเป็นพันธมิตรกับ	CATท�าให้ดีแทคได้ใช้งานเสา

สัญญาณโทรคมนาคมหลังจากสิ้นสุดสัมปทาน	วัน

ที่	15	กันยายน	2561	ทั้งหมดนี้จะท�าให้ลูกค้าดีแท

คมั่นใจสามารถใช้บริการอย่างต่อเนื่องและได้รับ

ประสบการณ์ใช้งานที่ดีที่สุดอีกด้วย

ฉบับที่ 762 วันที่ 15 มิถุนายน 2561
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

	 นายลาร์ส	กล่าวเพิ่มเติมว่า	ลูกค้าดีแทคมั่นใจ
ได้ในการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง	ดีแทคมีคลื่นย่าน
ความถี่สูง	(high-band	spectrum)	มากที่สุด	และ
เราได้เร่งสร้างโครงข่ายเพื่อการใช้งานดาต้าที่ดีที่สุด
ในประเทศไทยไม่ใช่แค่เพื่อวันนี้แต่เพื่อรองรับอนาคต	
โดยขณะนี้ผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ต้องการมากที่สุด	คือ	การจัดสรรคลื่นย่านความถี่
ต�่า	(low-band	spectrum)	ที่มีความชัดเจนเพื่อ
วางแผนในการให้บริการผู้ใช้งานดาต้าได้ครอบคลุม
ทั้งในเมืองและทุกพื้นที่ทั่วไทย

	 อย่างไรก็ตามในช่วงเวลา	13.30-15.00	น.	
บริษัท	โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด	
(มหาชน)	DTAC	โดย	นายลาร์ส	นอร์ลิ่ง	ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร	,	นายประเทศ	ตันกุรานันท์	รอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี,	นายราจีฟ	
บาวา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กลุ่มกิจการ
องค์กรและพัฒนาธุรกิจ	และนายนฤพนธ์	รัตนสมา
หาร	ผู้อ�านวยการอาวุโส	สายงานรัฐกิจสัมพันธ์	จะ
แถลงข่าวพร้อมตอบทุกค�าถาม“ท�าไมไม่ประมูลคลื่น	
1800	MHz”

 ด้านนายสมชัย	เลิศสุทธิวงค์	ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร	บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	
จ�ากัด	(มหาชน)	ADVANC	หรือ	AIS	เปิดเผยว่า		
บริษัทตัดสินใจจะไม่เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่
ย่าน	1800	MHz	ตามที่	บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	
เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือเอไอเอส	ได้เข้ารับ
เอกสารชี้ชวนการประมูลคลื่นความถี่ย่าน	1800	
MHz	ในนามบริษัท	แอดวานซ์	ไวร์เลส	เน็ทเวอร์	
จ�ากัด	(เอดับบลิวเอ็น)	เมื่อวันที่	15	พฤษภาคมที่
ผ่านมานั้น	ทางบริษัทฯได้มีการพิจารณาหลักเกณฑ์	

และเงื่อนไขการประมูลต่างๆในเอกสารอย่างละเอียด
รอบคอบ	รวมทั้งค�านึงถึงผู้มีส่วนได้	ส่วนเสียของ	
บริษัทฯ	ทั้งลูกค้า	คู่ค้าและนักลงทุน	จึงพิจารณาว่า
จะไม่เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ย่าน	1800	MHz		
ตามที่ทางส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่ง
ชาติ	(กสทช.)	ได้ก�าหนดขึ้นในวันที่	4	สิงหาคม	นี้

	 เนื่องจากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูล
ครั้งนี้		ยังไม่เหมาะสมต่อการลงทุนหรือก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯในขณะนี้	โดยบริษัทฯ	ได้
พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า	ปัจจุบันบริษัทฯ	มี
จ�านวนคลื่นความถี่มากถึง	55	MHz	ซึ่งมากเพียง
พอส�าหรับการด�าเนินการที่จะส่งมอบบริการให้กับ
ลูกค้า	โดยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดใน
การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	รวมถึงสามารถ
รองรับลูกค้าที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องใน
อนาคตได้อีกด้วย	ทั้งนี้บริษัทฯ	ยังคงจะลงทุนใน
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่	เพื่อรักษาความเป็นผู้น�า
ด้านคุณภาพของโครงข่าย	และให้ลูกค้าได้ใช้บริการ
ได้อย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป

	 ปัจจุบันเอไอเอส	มีทั้งคลื่นความถี่ย่าน	2100	
MHz	,คลื่น	1800	MHz	และคลื่น	900	MHz	ที่
บริษัทฯประมูลมาได้	รวมทั้งมีคลื่นความถี่	2100	
MHz	จากบมจ.ทีโอที	ที่ได้มีการลงนามสัญญา	ร่วม
กันกับบริษัทฯ	แล้ว	ดังนั้นจากคลื่นความถี่ทั้งหมด
ที่เรามีอยู่จึงเพียงพอต่อการรองรับลูกค้าในการใช้
บริการทั้งวอยซ์	และดาต้าที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในขณะนี้

	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทจะติดตามสถานะการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการประมูลที่อาจมีขึ้นในอนาคต	เพื่อ

พิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูลใหม่ที่
อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมใน
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทต่อไป

 อนึ่งก่อนหน้านี้	บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	
(มหาชน)	หรือ	TRUE	แจ้งว่า	คณะผู้บริหารได้
พิจารณาแล้ว	มีความเห็นว่า	บริษัทฯ	ไม่ควรเข้า
ร่วมการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	ส�าหรับ
กิจการโทรคมนาคม	ย่าน	1800	MHz	ที่จะจัดโดย
คณะกรรมการการกิจการกระจายเสียง	กิจการ
โทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)	
ในเดือนสิงหาคม	นี้

	 ดร.กิตติณัฐ	ทีคะวรรณ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	
กลุ่มบริษัท	(ร่วม)	TRUE	กล่าวว่า	ตามที่	บริษัทฯ	
เคยแจ้งว่า	คณะผู้บริหารได้พิจารณาที่จะไม่เข้า
ร่วมประมูลคลื่น	1800	MHz	ที่จะมีขึ้นนั้น	ล่าสุด	
วันนี้	ได้มีการส่งเอกสารถึงตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเพื่อชี้แจงแก่นักลงทุน	และขอย�้าว่าการ
พิจารณาดังกล่าวได้เป็นไปอย่างรอบคอบโดยค�านึง
ถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและนักลงทุน	ซึ่ง
จะไม่ท�าให้บริษัทเสียโอกาสแต่อย่างใด	รวมทั้งจะไม่
ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดของทรูมูฟ	เอช	
เนื่องจากปริมาณคลื่นที่มีอยู่ของทรูมูฟ	เอช	ยังมาก
เพียงพอที่จะรองรับลูกค้าที่จะเติบโตขึ้นได้กว่าเท่า
ตัวในอนาคต

	 อีกทั้งการตัดสินใจของคณะผู้บริหารที่จะไม่เข้า
ร่วมประมูลคลื่น	1800	นั้นยังสอดคล้องกับรายงาน
จากบริษัทที่ปรึกษาภายนอกที่ว่าจ้างมาเพื่อศึกษา
ความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการลงทุนจากการ
ประมูลคลื่นอีกด้วย	

ฉบับที่ 762 วันที่ 15 มิถุนายน 2561
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	 นายอาลก	โลเฮีย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	บริษัท	อินโดรามา	เวน
เจอร์ส	จ�ากัด	(มหาชน)	IVL	เปิดเผยว่าบริษัท	Indorama	Netherlands	
B.V.	(INBV)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม	ได้ลงนามเข้าท�าสัญญาร่วมทุนกับ
บริษัท	Dhunseri	Petrochem	Limited	(Dhunseri)	ประเทศอินเดีย	เพื่อ
เข้าซื้อกิจการโรงงานผลิต	PET	ของบริษัท	Egyptian	Indian	Polyester	
Company	S.A.E.	(EIPET)	ในประเทศอียิปต์	โดยเมื่อวันที่	14	มิถุนายน	
2561	ไอวีแอลได้มีการลงนามในสัญญาหลัก	(Definitive	Agreements)	เพื่อ
ให้ได้มาซึ่งหุ้นของ	EIPET	ในอัตราไม่เกินร้อยละ	50	และได้เข้าร่วมทุนใน
อัตราร้อยละ	50	กับบริษัท	Dhunseri

	 ทั้งนี้	EIPET	ซึ่งมีก�าลังการผลิตอยู่ที่	540,000	ตัน/ปี	เป็นหนึ่งในผู้ผลิต	
PET	ที่ใหญ่ที่สุดในแถบตะวันออกกลางและทวีปแอฟริกา	โดย	EIPET	ตั้งอยู่
ในยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในเขตการค้าเสรี	Ain	Sokhna	ทางตะวันตกเฉียง
เหนือของอ่าวสุเอซ	(Gulf	of	Suez)	ซึ่งมีข้อได้เปรียบด้านการขนส่งส�าหรับ
การจัดหาวัตถุดิบและการส่งสินค้าส�าเร็จรูปออกไปยังตลาดที่ส�าคัญต่าง	ๆ	
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 นายอาลก	กล่าวว่า	รู้สึกยินดีที่ได้ขยายความร่วมมือในฐานะพันธมิตร
ทางธุรกิจกับ	Dhunseri	ผ่านการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้	EIPET	มีความเหมาะ
สมทางกลยุทธ์ธุรกิจ	PET	ที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่และมีความยั่งยืน	โดย
เรามุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งและสร้างขนาดในตลาดหลัก	และยังนับเป็น
ก้าวแรกของเราในการเข้าไปท�าธุรกิจในอียิปต์	โดยจะช่วยเสริมการด�าเนิน
งานของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันในยุโรป	ตะวันออกกลางและแอฟริกา	นอกจาก
นี้	EIPET	จะช่วยสร้างโอกาสในการบูรณาการวัตถุดิบเพิ่มเติม	ช่วยให้เรา
สามารถรองรับตลาดในแอฟริกาและพื้นที่ใกล้เคียงที่ก�าลังเติบโต

	 การร่วมทุนระหว่างบริษัท	Dhunseri	และ	IVL	นี้	ช่วยให้สามารถส่ง
มอบผลิตภัณฑ์	PET	ที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ให้แก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง	
ซึ่งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและเพิ่มความ
ต้องการบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน	โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะใช้ประโยชน์
จากขีดความสามารถระดับโลกและการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของ	IVL	เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อ
ความยั่งยืนในประเทศอียิปต์และในภูมิภาค	

	 นอกจากนี้โครงการนี้ยังเป็นหนึ่งในโครงการที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป	
ตะวันออกกลางและแอฟริกา	(EMEA)	ทั้งนี้	IVL	เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเพียงไม่กี่
รายใน	EMEA	ที่มีการบูรณาการระหว่าง	PTA	และ	PET	ครอบคลุมประเทศ
ลิทัวเนีย	ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือและไนจีเรียในแอฟริกาตะวันตก	IVL	
เป็นผู้ผลิต	PET	ที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้รายใหญ่ที่สุดในประเทศตุรกี	
และยังเป็นผู้ผลิต	PTA	และ	PET	ในเมืองร็อตเตอร์ดัม	ประเทศเนเธอร์แลนด์	
และในคาบสมุทรไอบีเรีย							

	 IVL	มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลของความต้องการบรรจุภัณฑ์	PET	ที่
สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ในตลาด	ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเผชิญกับ
ความท้าทายด้านเศรษฐกิจ	น�าไปสู่ปริมาณสินค้าที่มีอยู่จ�ากัดและการหยุด
ชะงักที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเมื่อไม่นานมานี้	โรงงานในอียิปต์แห่งนี้จะช่วย
ให้สถานการณ์ปริมาณสินค้าที่มีอยู่จ�ากัดดังกล่าวคลี่คลาย	ทั้งในแอฟริกา
เหนือและในกลุ่มประเทศสมาชิกตลาดร่วมแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาใต้	
(COMESA)	รวมทั้งตลาดอื่นๆ	ที่อียิปต์มีการลงนามข้อตกลงเขตการค้าเสรี	
(FTA)	
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	 โรงงาน	EIPET	ตั้งอยู่ในเขตการค้าเสรี	Ain	Sokhna	ประเทศอียิปต์	จึง

เอื้อประโยชน์ด้านการขนส่งวัตถุดิบและส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าในตลาด

หลักทั้งภายในและต่างประเทศ	โรงงานแห่งนี้เป็นหนึ่งในโรงงานที่ใหญ่ที่สุด

ในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา	จึงอยู่ในต�าแหน่งที่ดีที่จะตอบสนอง

ความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์ของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น	ทั้งในภูมิภาคและตลาด

โดยรอบ	ทั้งนี้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค	จะช่วยเพิ่มการเติบโตของ

อุปสงค์	ซึ่งในปัจจุบันมีการเติบโตราว	7%	ต่อปี	นอกจากนี้พันธมิตรทั้งสอง

ฝ่ายยังมั่นใจในการปฏิรูปประเทศอียิปต์ของประธานาธิบดีอัลซีซี	และการ

ร่วมทุนครั้งนี้จะเป็นการเดินหน้าเพื่อบรรลุพันธสัญญาต่อทางการอียิปต์

ตลอดระยะเวลา	3	ปีที่ผ่านมา

	 Dhuseri	และ	IVL	ได้พัฒนาสายสัมพันธ์ทางธุรกิจและสนับสนุนการขับ

เคลื่อนธุรกิจในประเทศอินเดียตั้งแต่ปี	2559	และคาดว่าจะบรรลุความส�าเร็จ

อย่างต่อเนื่องจากการลงทุนในประเทศอียิปต์ในครั้งนี้	IVL	ประสบความ

ส�าเร็จในการพลิกฟื้นธุรกิจ	PTA	ในประเทศโปรตุเกสภายหลังเจ้าของเดิม

ประสบปัญหาทางการเงิน	และเมื่อเร็วๆนี้บริษัทฯ	ยังได้พลิกฟื้นโรงงานผลิต	

PET	ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศบราซิลหลังจากที่เจ้าของเดิมประสบปัญหาสภาพ

คล่อง	การพลิกฟื้นธุรกิจทั้งสองแห่งนี้	จะช่วยสนับสนุนความน่าเชื่อถือของ

การจัดหาผลิตภัณฑ์ของ	IVL	ให้แก่ลูกค้า	และช่วยสร้างการเติบโตของตลาด

บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนทั่วโลก

	 การเพิ่มบริษัท	EIPET	เข้ามาในกลุ่ม	ท�าให้	IVL	มีก�าลังการผลิต	PET	

เพิ่มขึ้น	10%	จากจ�านวนการผลิตทั่วโลกในปัจจุบัน	โรงงานนี้ใช้เทคโนโลยี

เดียวกันกับโรงงาน	IVL	Dhunseri	ในประเทศอินเดีย	ท�าให้บริษัทฯ	สามารถ

ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านการด�าเนินงานและความส�าเร็จจากการ

บูรณาการ	โรงงานที่เพิ่งสร้างเสร็จแห่งนี้	จะเป็นหนึ่งในโรงงานที่ดีที่สุดใน

กลุ่มอินโดรามา	เวนเจอร์ส	ทั้งในด้านขนาดและความสามารถในการแข่งขัน	

ช่วยให้บริษัทฯ	รักษาความเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรม	ตลอดจนตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าในทุกภูมิภาคอย่างทันต่อเวลาและน่าเชื่อถือ	

	 IVL	คาดว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากการส่งมอบวัตถุดิบ	PTA	จาก

โรงงานภายในกลุ่มในเอเชียและคาบสมุทรไอบีเรีย	รวมทั้ง	IPA	จากประเทศ

สเปน	ท�าให้การใช้สินทรัพย์ของบริษัทฯ	มีประสิทธิภาพมากขึ้น	และสร้าง

ความมั่นใจในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง	

	 การร่วมทุนในครั้งนี้ยังถือเป็นโอกาสในการสร้างการเติบโตใหม่ๆ	ด้วย

การเข้าถึงตลาดภายในประเทศที่มีขนาดใหญ่ในทันที	รวมทั้งตลาดปลอด

ภาษีในแอฟริกาเหนือและแอฟริกาตะวันออก	ผ่านข้อตกลงทางการค้าที่เอื้อ

ประโยชน์ในภูมิภาค	ปริมาณการผลิตที่เพิ่มเติมยังสามารถส่งออกไปยังตลาด

หลักในยุโรปที่มีสิทธิพิเศษด้านภาษีและก�าลังเผชิญสถานการณ์อุปทานที่มี

อย่างจ�ากัด"

	 ด้านนาย	C.K.	Dhanuka	ประธานบริษัท	Dhunseri	กล่าวว่า	การร่วม

ทุนของเราในอินเดียไปเป็นอย่างราบรื่น	และสร้างประโยชน์ให้แก่เราทั้งสอง

ฝ่าย	รวมทั้งกับลูกค้า	ภายหลังความส�าเร็จจากการร่วมทุนในอินเดีย	เรามี

ความเชื่อมั่นที่จะเข้าร่วมโครงการที่มีลักษณะเดียวกันในอียิปต์	ซึ่งเป็นการ

ร่วมทุนในสัดส่วนที่เท่ากันเช่นเคย
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	 นางสาวดวงพร	กิจเลิศบรรจง	เลขานุการ
บริษัท	บมจ.	โกลว์พลังงาน	GLOW	เปิดเผยว่า	ตาม
ที่ปรากฏข่าว	“จีพีเอสซี"	ผู้ผลิต	ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ใน
เครือ	ปตท.	เตรียมปิดดีล	มูลค่า	"แสนล้าน"ซื้อหุ้น	
"โกลว์พลังงาน"69%	หรือราวหุ้นละ	90-100	บาท”

	 บมจ.	โกลว์พลังงาน	ขอเรียนชี้แจงว่า	เริ่องดัง
กล่าวมีความเป็นไปได้ที่กลุ่มเอ็นจี	อยู่ระหว่างการ
ประเมินกลยุทธ์ทางธุรกิจการตลาดของไทย	และยัง
ไม่มีข้อสรุป

	 ทั้งนี้หากมีความชัดเจนมากขึ้น	บมจ.	โกลว์	
พลังงาน	จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

	 ด้านนายเติมชัย	บุนนาค	ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	โกลบอล	
เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	GPSC	เปิด
เผยว่า	ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ได้
ขอให้บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จ�ากัด	
(มหาชน)	ชี้แจงประเด็นหรือความคืบหน้าที่มีนัย
ส�าคัญเกี่ยวกับขัอมูลที่ปรากฏในสื่อต่างๆ	ว่าบริษัท	
มีแผนจะเข้าซื้อกิจการของ	บริษัท	โกลว์	พลังงาน	
จ�ากัด	(มหาชน)	ในสัดส่วนร้อยละ69ในราคาที่ปราก
ฎตามสื่อรวมถึงจะมีการท�าค�าเสนอซ้ือ	(tender	
offer)	ตามข่าวนั้น

	 บริษัทฯขอชี้เแจงว่า	ปัจจุบัน	ยังไม่มีขัอสรุปใดๆ	
ซึ่งหากมีความคืบหน้าที่ชัดเจนเป็นประการใดแล้ว	
บริษัทฯจะแจ้งข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์รับทราบ
โดยทันที

	 ขณะที่	บล.เอเซีย	พลัส	ระบุในบทวิเคราะห์หลัก

ทรัพย์ว่า	แหล่งข่าวเผยว่าโรงไฟฟ้า	GLOW	โครงการ	
1	(150	MW)	ที่ผลิตไฟฟ้าขายต่อได้อีก	3	ปี	หลัง
จากวันหมดอายุเมื่อ	ก.ย.	2559	จนถึงปัจจุบัน	
เป็นการด�าเนินการนอกเหนือจากมติกพช.เห็นชอบ	
โดยเป็นการด�าเนินการกันเองระหว่าง	กฟผ.	กกพ.	
และ	GLOW	ซึ่งกพช.ประเมินมูลค่าเสียหาย	1.6	พัน
ลบ.	

	 ประเด็นดังกล่าวถือยังถือเป็นประเด็นที่ต้อง
ติดตาม	และหากข้อสรุปออกมาว่า	GLOW	ท�าผิด
ต่อมติกพช.จริง	และท�าให้ต้องมีการคืนค่าไฟฟ้าให้
รัฐตั้งแต่สัญญาหมดอายุลงเมื่อ	ก.ย.	2559	นั้น	จะ
ถือเป็นปัจจัยลบต่อ	GLOW	อย่างไรก็ตามการที่โรง
ไฟฟ้า	GLOW	โครงการ	1	(150	MW)	ได้ด�าเนินการ
ผลิตและขายไฟฟ้าต่อหลังจากหมดอายุสัญญารับ
ซื้อไฟฟ้าตั้งแต่เดือน	ก.ย.	2561	นั้น	เป็นการด�าเนิน
การกันเองระหว่าง	กฟผ.	กกพ.	และ	GLOW	ทั้งที่
ยังไม่ผ่านมติของ	กพช.	โดยอ้างเหตุในเรื่องของ
ลูกค้านิคมอุตสาหกรรมที่จะเดือดร้อนหากโรงดัง
กล่าวไม่ได้รับการต่ออายุสัญญา	ซึ่งในขณะนั้นโรง
ไฟฟ้า	GLOW	โครงการ	1	(150	MW)	ได้ต่ออายุ
สัญญา	3	ปี	(SPP	Extension)	ถึงปี	2562	ด้วย
อัตรารับซื้อไฟฟ้า	2.37	บาท/หน่วย	และภาครัฐรับ
ซื้อไฟฟ้าไม่เกิน	60	เมกะวัตต์		

	 ทั้งนี้	กพช.	มีความเห็นว่าปัจจุบันประเทศไทย
มีก�าลังการผลิตไฟฟ้าส�ารอง	(Reserve	Margin)	
มากกว่า	30%	ดังนั้นจึงไม่จ�าเป็นต้องมีการต่ออายุ
ให้	SPP	ที่หมดสัญญาไปแล้ว	เพราะจะท�าให้ประเทศ
มีต้นทุนค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้านอก

เหนือมติของ	กพช.	โดยทางกพช.ประเมินมูลค่า
ความเสียหายไว้กว่า	1.6	พันล้านบาท	ซึ่งในกรณี
เลวร้ายหากก�าหนดสมมติฐานให้	GLOW	จะต้อง
ช�าระค่าเสียหายคืนให้รัฐ	1.6	พันล้านบาท	ตาม
ข่าว	จากการประเมินเบื้องต้นพบว่าจะกระทบมูลค่า
พื้นฐานราว	1.1	บาทต่อหุ้น	จากมูลค่าพื้นฐานใน
ปัจจุบันที่	95.5	บาทต่อหุ้น	

	 นอกจากนี้แหล่งข่าวยังเผยว่า	ปัจจุบัน	GPSC	
อยู่ระหว่างการศึกษาการเข้าลงทุนใน	GLOW	ด้วย
สัดส่วนการลงทุน	69%	ของหุ้นทั้งหมด	หรือ
จ�านวน	1,009,376,874	หุ้น	จากผู้ถือหุ้นใหญ่อัน	1	
และ	2	ซึ่งได้แก่	บริษัท	เอ็นจี	โฮลดิ้ง	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	และ	Engie	Global	Development	B.V.	ที่ถือ
หุ้นอยู่	51.5%	และ	17.6%	ตามล�าดับ	ในกรณีนี้ยัง
ถือเป็นประเด็นที่ต้องติดตาม	

	 อย่างไรก็ตามจากการประเมินเบื้องต้นด้วย	
เงินสดในมือ,	กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน	รวม
ถึงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของ	GPSC	ในปัจจุบันที่	5	
พันล้านบาท,	3-4	พันล้านบาทต่อปี	และ	0.5	เท่า	
ตามล�าดับ	หากมีการเข้าซื้อ	GLOW	จากผู้ถือหุ้น
ใหญ่	รวมถึงการ	tender	ที่จะเกิดขึ้น	คาดมูลค่าการ
เข้าซื้อจะสูงกว่า	1	แสนล้านบาท	จึงมีมุมมองเบื้อง
ต้นว่า	GPSC	จ�าเป็นต้องเพิ่มทุน	เพราะหากใช้หนี้
เพียงอย่างเดียวอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจะขึ้นไปอยู่ที่	
3	เท่า	ซึ่งเกินกว่า	debt	covenant	ซึ่งส่วนใหญ่อยู่
ที่	1-2	เท่า	

	 แนะน�า	"ซื้อ"	GLOW	โดยประเมินราคาเป้าหมาย	
95.5	บาท/หุ้น

8

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาทฉบับที่ 762 วันที่ 15 มิถุนายน 2561

โบรกฯ คาด GPSC เพ่ิมทุน หากจะเทกฯ GLOW 
เล็งมูลค่าซื้อสูงลิ่ว 1 แสนลบ.
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	 แกว่งตัว!!	ตลาดบ้านเราวันนี้ร่วงแรงกว่า	-18.68	จุด	ลงทดสอบแนวรับ

จิตวิทยาที่	1,700	จุดนะเจ้าคะ	ก่อนจะเด้งมีแรงซื้อกลับในช่วงท้ายตลาดงัดขึ้นมา

ปิดที่	1,709.86	เหลือ	-8.48	จุดเจ้าค่ะ	หลังเฟดส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก	

2	ครั้งในปีนี้	ส่งผลให้กดดันตลาดทั่วภูมิภาคเจ้าค่ะ	ช่วงนี้อย่างที่เจ๊บอกอย่าไป

กลัวแพนิคช่วงสั้นเป็นโอกาสสะสมหุ้นดีเข้าพอร์ตเจ้าค่า

	 เข้าสู่กระแสฟุตบอลอย่างเป็นทางการเจ้าค่ะส�าหรับวันนี้นะเจ้าค่ะ	คู่แรกทาง

ช่อง	PPTV	ของ	AMARIN	เจ้าค่ะ	รัสเซีย	ปะทะ	ซาอุดิอาราเบีย	22.00	น.	นะ

เจ้าค่ะ	เจ๊ไม่ดูเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเจ้าค่ะ	มีถ่ายสด	2	ช่องเจ้าค่ะในส่วนของ	

PPTV	และ	TRUE4U	เจ้าค่ะ	ยังคงเป็นประเด็นบวกให้กับ	AMARIN	และ	TRUE	

ตลอดทั้งเดือนเจ้าค่ะ	เรตติ้งจะปังๆแค่ไหนน่าติดตามเจ้าค่ะ

	 วิ่งดีสวิงแรงของชอบของเจ๊ซะเหลือนะเจ้าค่ะส�าหรับ	DTC	พักตัวสวยๆ	2	วัน	

วันนี้กระชากขึ้นมาเล่นได้สวยในช่วงเย็นสวนตลาด	ขึ้นมาท�าไฮ	15.00	บาท	ก่อน

จะย่อมาปิดที่	14.80	บาท	วอลุ่นแน่นได้อย่างสวยงามเจ้าค่ะ	ใครมองหาหุ้นเก็ง

ก�าไรในช่วงตลาดแบบนี้	ลองจับตา	DTC	สักหน่อยนะเจ้าค่ะ	อาจได้ค่าขนมกลับ

บ้านเจ้าค่ะ	อิอิ

	 มีสัญญาณรีบาวด์ส�าหรับเถ้าแก่น้อย	TKN	เจ้าค่ะ	หลังพักตัวและสะเด็ด

น�้ามา	4	วัน	วันนี้เริ่มกลับมาตั้งล�าให้ได้เห็นแล้วเจ้าค่ะ	ขึ้นมาท�าไฮ	18.00	บาท	

ก่อนจะย่อมาปิด	17.70	บาท	คาดปี61	ก�าไรจะกลับมาเติบโต	31%	จากความ

สามารถในการท�าก�าไรดีขึ้นตามล�าดับ	ด้าน	บล.ไอร่า	ประเมินราคาเป้าหมายปี61	

ที่	24.50	บาท	ลงแรงได้ก็วิ่งแรงได้ดีเจ้าค่ะส�าหรับตัวนี้นะเจ้าค่ะ	ตลาดเซๆเคี้ยว

สาหร่ายเพลินๆก็แก้เบื่อไปอีกแบบนะเจ้าคะ

	 วิ่งขึ้นมาปิดไฮได้สวยในช่วงท้ายตลาดเจ้าค่ะส�าหรับ	WORK	ของเฮียปัญญา	

ขึ้นมาปิดไฮ	45.75	บาท	บวกไป	6.40%	เจ้าค่ะ	ประเด็นที่น่าสนใจหลังหุ้นร่วง

แรงในช่วงที่ผ่านมาเจ้าค่ะ	ล่าสุด	“เวิร์คพอยท์”	ผนึก	“บีเอ็นเค	48	ออฟฟิศ”	ตั้ง

บริษัท	“บีเอ็นเค	โปรดักชั่น”	ผลิตรายการโทรทัศน์ออกอากาศทางโทรทัศน์และ

ออนไลน์	น่าลุ้นน่าจับตาเจ้าค่ะว่า	BNK48	จะกลับมากนะตุ้นเรตติ้งให้กับ	WORK	

ได้ดีแค่ไหน	ให้คุ๊กกี้ท�านายกัน	โอตะติดตามกันอย่างใกล้ชิดเจ้าค่ะ	พรุ่งนี้มีโอกาส

แซ่บต่อเจ้าค่ะ

	 ปิดท้ายกันสักหน่อยเจ้าค่ะส�าหรับสินเชื่อตัวเล็กแต่จี๊ด	GCAP	ที่วิ่งแรงในช่วง

ท้ายตลาดเช่นกันเจ้าค่ะ	ขึ้นมาท�าไฮที่	5.40	บาท	ก่อนจะย่อมาปิด	5.35	บาท

พร้อมวอลุ่ม	ทางเทคนิคเข้าเบรกเทรนท์ขาลงได้อย่างสวยงามเจ้าค่ะ	เจ๊มิพลาด

แน่นวลหุ้นแบบนี้	เผยแนวโน้มผลงาน	Q2/61	โตต่อเนื่อง	นับภาคเกษตรกรสดใส	

ภัยแล้งไม่ลุ้นแรง	และเดินหน้าขยายตลาดสินเชื่อต่อเนื่องปีนี้	1,800	ล้านบาท

เจ้าค่ะ	ขาซิ่งจับตากันให้ดีเจ้าค่ะ	ตัวนี้ถ้าได้วิ่งสนุกสุดเหวี่ยงเจ้าค่ะ	เจ๊ขอตัวไปอาบ

น�้าเตรียมชมพิธีเปิดฟุตบอลโลกวันแรกก่อนเจ้าค่ะ	แล้วพบกันใหม่

	 By	เจ๊เยเลน	ณ	Wall	Street

 การลงทุนมีความเสี่ยง	ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

	 โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

	 ***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ	บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซิ่ง

ไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า	จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุก

ท่านประสบความส�าเร็จค่า

	 ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด	cut	loss	นะคะ

	 Wall	Street	ตลาดหุ้น

	 LineID	:	@wall-street

แกว่งตัว
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street
Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น 
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